

## Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng người lao động rút BHXH một lần

18:29 05/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Hiện nay tình trạng người lao động đến cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nộp hồ sơ nghỉ hưởng chế độ BHXH 1 lần ngày càng gia tăng. Trước thực trạng đó BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền đến người lao động về những thiệt thòi khi rút BHXH một lần.



*BHXH tỉnh Vĩnh Phúc Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân.*

Theo số liệu thống kê từ cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, từ đầu năm 2023 đến hết tháng 10/2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 10.660 trường hợp rút BHXH một lần với tổng số tiền 511,25 tỉ đồng tăng 3.709 người bằng 34,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ con số trên, nguyên nhân dẫn đến tình trạng người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc rút BHXH một lần tăng cao, một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến NLĐ rút BHXH một lần để có tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống. Một phần nữa do tình hình kinh tế của một số

nước trên thế giới đang phải đối mặt với số nợ cao ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh đầu tư và thị trường việc làm trong nước.

Bên cạnh đó, một số người vì lợi ích trước mắt, muốn rút BHXH một lần để có luôn một khoản đầu tư vào việc khác...Điều lo ngại lớn đó là số người nộp hồ sơ nghỉ hưởng BHXH 1 lần nhiều nhất vẫn là những lao động có tuổi đời còn trẻ bởi chính ở giai đoạn tuổi trẻ này thì hầu hết lao động quan tâm nhiều đến nhu cầu trước mắt hơn là nhu cầu hưởng lương hưu khi về già, phần nữa cũng do áp lực về tài chính như: bắt đầu tự lập, tiếp tục đầu tư học tập nâng cao trình độ nghề, lập gia đình, nuôi con nhỏ... và sự thay đổi, gián đoạn trong công việc (công việc chưa ổn định, bản thân muốn tìm kiếm cơ hội tốt hơn...).

Để hạn chế tình trạng người lao động trên địa bàn tỉnh rút BHXH một lần, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH. Thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đặc biệt là truyền thông về những thiệt thòi của người lao động khi rút BHXH một lần.

Thời gian qua, thực hiện Công văn số 02/CV-BCD ngày 27/9/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN thành phố Vĩnh Yên về việc tổ chức tuyên truyền về Luật BHXH, BHYT và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong các buổi tuyên truyền, bên cạnh tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền về những thiệt thòi khi nghỉ việc hưởng chế độ BHXH một lần nhằm giúp cho người lao động, người dân hiểu sâu hơn nếu nghỉ việc nhận BHXH một lần thì người lao động sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu.

Đặc biệt khi về già, bên cạnh việc hưởng lương hưu, người lao động còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được hưởng các quyền lợi khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trọn đời do Quỹ BHYT chi trả với mức hưởng 95% (cao hơn mức hưởng trung bình của người tham gia BHYT theo hộ gia đình)...

Một cách tuyên truyền hữu hiệu mà cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì đó là tổ chức các buổi đối thoại với các doanh nghiệp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHYT, BHXH, BHTN. Qua đó tuyên truyền về trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động từ đó tạo niềm tin và sự gắn bó giữa người lao động với đơn vị sử dụng lao động và những quyền lợi bị mất đi khi giải quyết chế độ BHXH một lần.

Từ đầu năm 2023 đến nay, BHXH tỉnh, BHXH huyện, thành phố đã tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, đối thoại với đơn vị doanh nghiệp, 10 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ công nhân (*Chương trình Dự án “Phụ nữ 3” của tổ chức BATIK và tổ chức GRET*) thu hút sự quan tâm tham dự của 746 đơn vị, doanh nghiệp với gần 5 ngàn người lao động.

Để người lao động nhận thức được những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần công tác truyền thông hết sức quan trọng. Đối tượng truyền thông tập trung vào những người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, người có nguy cơ thất nghiệp cao, người lao động đang nghỉ việc chờ giải quyết chế độ.

Ngoài những phương pháp tuyên truyền trên, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc còn tổ chức truyền thông bằng các hình thức qua các nhóm Zalo, Facebook... tư vấn trực tiếp cho người lao động khi đến cơ quan BHXH để làm thủ tục nhận BHXH một lần. Đồng thời, vận động người lao động không vội vàng hưởng BHXH một lần nên bảo lưu hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để cộng nối thời gian tham gia BHXH để hưởng các chế độ an sinh lúc về già.

Trong hệ thống an sinh xã hội, hệ thống BHXH giữ vai trò trụ cột, bền vững nhất. Phát triển BHXH sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN người dân, người lao động hoàn toàn yên tâm và tin tưởng bởi vì, quỹ BHXH được Nhà nước bảo hộ, Nhà nước có chính sách bảo đảm khả năng chi trả bền vững của quỹ BHXH; trong trường hợp bất khả kháng, nhà nước sẽ điều tiết để bảo đảm quyền an sinh xã hội của người dân.

**Gia Linh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/vinh-phuc-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-nham-han-che-tinh-trang-nguoi-lao-dong-rut-bhxh-mot-lan>